

# SHB lọt top 50 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả

16:05 06/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh trong top 10 ngân hàng đồng thời nằm trong Top 50 doanh nghiệp đứng đầu về sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2023 (VIE50). Các giải thưởng uy tín một lần nữa khẳng định năng lực đổi mới và phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả của SHB.**

VIE50 là giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp sáng tạo, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt do báo Đầu tư và Viet Research bình chọn. Là 01 trong 10 ngân hàng được vinh danh, SHB đã thể hiện bức tranh rõ ràng nhất về hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực đổi mới trong hoạt động của mình, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Ngân hàng đồng thời cũng thể hiện được tinh thần, chiến lược và văn hóa sáng tạo mạnh mẽ.

## **Nâng cao hiệu quả hoạt động**

Tăng trưởng bền vững và chuyển mình mạnh mẽ, trong năm 2022, SHB đã đạt được những kết quả tích cực: Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ; Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng, duy trì vị trí trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất toàn hệ thống; Hoàn tất việc chuẩn bị các nền tảng để chuyển đổi lên phương pháp tính vốn nâng cao (FIRB) và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, tiến tới đáp ứng ngày càng cao các chuẩn mực quốc tế... Các chỉ số an toàn vốn, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông lệ chuẩn mực quốc tế.



*Bà Hoàng Thị Mai Thảo, Phó Tổng Giám đốc SHB đại diện ngân hàng đón nhận giải thưởng.*

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết thúc quý I/2023, tổng tài sản SHB đạt 570.194 tỷ đồng; huy động vốn thị trường I đạt 440.359 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 408.530 tỷ đồng; tổng thu nhập hoạt động (TOI) của SHB đạt 6.204 tỷ đồng. Lãi thuần đạt 4.994 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đưa SHB vào nhóm ngân hàng có tăng trưởng lãi thuần cao nhất hệ thống trong quý I/2023. Với kết quả trên, dù tích cực trích lập dự phòng rủi ro (gấp gần 3 lần cùng kỳ), SHB vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 3.620 tỷ đồng.

Kinh doanh hiệu quả, phát triển an toàn và bền vững, SHB ngày càng khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường quốc tế: là đối tác đồng hành của các định chế tài chính quốc tế lớn như WB, ADB, KfW, JICA... với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD, được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service (Moody's) xếp hạng tín nhiệm B1 trong bối cảnh thị trường toàn cầu trải qua nhiều biến động và đầy thách thức.

Vừa qua, SHB cũng đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsri - Thái Lan trong lộ trình thoái 100% vốn theo thỏa thuận thương vụ được ký kết trước đó. Ba năm tiếp theo, SHB sẽ tiến hành chuyển nhượng toàn bộ 50% cổ phần còn lại tại SHBFinance cho Krungsri theo thỏa thuận. Giao dịch sẽ mang lại nguồn thặng dư đáng kể cho SHB, tạo thêm nguồn

lực để Ngân hàng tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và các yếu tố nền tảng, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm, đặc biệt đẩy mạnh đầu tư hơn nữa cho quá trình chuyển đổi số... Nguồn thặng dư từ thương vụ cũng giúp SHB tăng cường bộ đệm vốn, một trong những cơ sở để đẩy nhanh lộ trình triển khai Basel III và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong năm 2023.

### **Chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ**

SHB thể hiện rõ quyết tâm trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam và hoạt động hiệu quả nhất hệ thống, bằng việc quyết liệt triển khai Chiến lược chuyển đổi với 4 trụ cột chính gồm: Đổi mới thể chế và cơ chế; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; con người là chủ thể; nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và chuyển đổi số.

Trong đó, sự thay đổi rõ nét trong kế hoạch chuyển đổi 5 năm 2022-2027 của SHB là quá trình chuyển đổi số. Trong năm qua, SHB là ngân hàng có tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong hệ thống ngân hàng, tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược số hóa và hiện đại hóa toàn diện, khi đưa ra thị trường hơn nhiều sản phẩm, tính năng, tiện ích số mới, cùng nhiều dự án số hóa được triển khai. Theo báo cáo hoạt động năm 2022 của SHB, số lượng khách hàng cá nhân trên kênh số đã tăng 82%, số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng 116%..., tiết kiệm hơn 153 nhân sự và giảm thiểu hàng trăm nghìn giờ làm.



*SHB đã thể hiện bức tranh rõ ràng nhất về hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực đổi mới trong hoạt động.*

Trong chiến lược số hóa, SHB đã đầu tư nhiều nguồn lực thực hiện nâng cấp Core Banking, hệ thống thẻ, triển khai ngân hàng đầu tư, LOS, triển khai hệ thống Omni Channel... Bên cạnh đó, SHB đã hợp tác với những doanh nghiệp Fintech hàng đầu trên thế giới, mở rộng kết nối các đối tác dịch vụ để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển một hệ sinh thái số dày dặn. Đặc biệt trong năm 2023, SHB sẽ sớm phát triển nền tảng ngân hàng số hoàn toàn mới mang thương hiệu SHB SAHA với những ưu thế công nghệ hàng đầu trên thị trường.

Chuyển đổi số gắn với chú trọng văn hóa số đang góp phần xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và đổi mới tại SHB. Cùng với chính sách đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, việc xây dựng môi trường làm việc sáng tạo cùng văn hóa số đang góp phần tạo thêm lợi thế để SHB tiếp tục kiện toàn và phát triển bộ máy nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang hoạt động và làm việc tại các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Không chỉ lọt top 10 ngân hàng và top 50 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023, SHB cũng khẳng định vị trí đầu ngành với nhiều giải thưởng uy tín trong và quốc tế như: Top

10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, топ 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, топ 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, топ 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, топ 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam..., và gần đây nhất là giải thưởng “Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí FinanceAsia do vinh danh.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/shb-lot-top-50-doanh-nghiep-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua>